

**บันทึกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ**  
**สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.**  
**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ**

ผู้มาประชุม ๑๓ คน  
 ผู้เข้าร่วมประชุม ๗ คน  
 ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	<b>ผู้มาประชุม</b>		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	รองประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๓	นายจ้านง วรรณราช	เลขานุการสภา อบต. ปากอ่ดำ	จ้านง วรรณราช
๔	นายจันท์ อินธิยศ	สมาชิกสภา อบต. ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	จันท์ อินธิยศ
๕	นางอรนงค์ แสนใส	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	อรนงค์ แสนใส
๖	นางเสาวนีย์ ยี่ภิญโญ	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๒	เสาวนีย์ ยี่ภิญโญ
๗	นายชัชวาลย์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ชัชวาลย์ แสงคำมา
๘	นางติ่ม ธรรมชันทา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	ติ่ม ธรรมชันทา
๙	นายสฤติย์ เสียงแขก	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	สฤติย์ เสียงแขก
๑๐	นายจำรอง โนปั่น	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๔	จำรอง โนปั่น
๑๑	นายบุญทรง บุญคำปัน	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	บุญทรง บุญคำปัน
๑๒	นายสมบัติ รัตเร็ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	สมบัติ รัตเร็ว
๑๓	นางพรศรี คำฟู	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑๑	พรศรี คำฟู

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุทัศน์ ศรีจันทร์	นายก อบต.ป่าก่อดำ	สุทัศน์ ศรีจันทร์
๒	นายนันท์วัฒน์ ทิศหนองแขวง	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	นันท์วัฒน์ ทิศหนองแขวง
๓	นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	อินจันทร์ สมสวัสดิ์
๔	นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ป่าก่อดำ	สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๕	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๖	นายชัยพงศ์ มหายศนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัยพงศ์ มหายศนันท์
๗	นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	พยอม ปัญญาทิพย์

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่  
เลขานุการสภา อบต.ปากอ้อม

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อมก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร  
ทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอนนี้อย่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมี  
การประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอ้อม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ขอสวัสดิ์ดีทางผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาทุกท่าน  
ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน กระผมนายสันติ ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลปากอ้อม ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมในวัน  
นี้ เป็นการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันนี้ก็มี  
ทางสมาชิกได้ลาจำนวน ๒ ท่าน และสมาชิกสภาฯ บางท่านยังเดินทางมายังไม่ถึง

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานสภาฯ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ ก็ขอขอบคุณ ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนพนักงานจ้างทุกท่าน ที่เข้าร่วมทำบุญประเพณีสงกรานต์  
พระธาตุรัตนมหาเจดีย์ และขออภัยที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศึภษาและ  
บุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากมีเหตุผลได้แจ้งราย  
ละเอียดไว้ในใบตอบรับเรียบร้อยแล้ว เพราะติดภารกิจที่จะต้องจัดเตรียมสถานที่  
ทางประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเรื่องเดียว ต่อไปก็ขอเชิญทางท่าน  
นายก

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม  
นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม มีเรื่องแจ้งให้ที่  
ประชุมทราบอยู่หลายเรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับเนื่องจากทางอำเภอแม่ลาวได้ขอความ  
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้า  
คณะภาค ๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตประธานบริหารพุทธมณฑลฯ ด้วยคณะ  
สงฆ์จังหวัดเชียงราย จะได้จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระ  
ธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าคณะภาค ๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตประธาน  
บริหารพุทธมณฑลฯ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ เมรุชั่วคราว  
พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปี เมืองเชียงราย บ้านต้นจ้าว หมู่ที่ ๒ ตำบลบัวสลี อำเภอ  
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ได้ทำการประชาสัมพันธ์เชิญ  
ชวน ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพโรงทานขอขอให้ติดต่อไปทางพุทธมณฑลฯ ซึ่งในนาม  
ของทาง อบต.ปากอ้อม ก็ต้องรอกทางอำเภอแม่ลาวอีกครั้ง ว่าจะมีหน้าที่ในส่วนของ  
พิธีอย่างไรบ้าง ก็น่าจะมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนโดยเฉพาะในส่วนของเรา

ทาน ทางอำเภอก็จะขอความร่วมมือแต่ละท้องถิ่นร่วมดำเนินการในส่วนของโรงทาน ซึ่งพี่น้องประชาชนก็จะร่วมพิธีค่อนข้างมาก เหมือนกับทางเจ้าคณะจังหวัดที่ผ่านมา ซึ่งท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นก็ต้องเดินทางไปร่วมในส่วนของงานพิธี ก็คงมีส่วนหนังสือสั่งการมาก็คงจะแจ้งในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ในส่วนของเรื่องที่สองเกี่ยวกับจังหวัดเชียงรายได้กำหนดออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ตลาดกลางเทศบาลป้าก๋อตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ในส่วนของงานวันดังกล่าวก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับในส่วนของท้องถิ่นเข้าไปร่วม ซึ่งเมื่อวานทางท่านปลัดก็ได้ไปร่วมประชุมในส่วนของรายละเอียดเรื่องนี้ก็ให้ทางปลัดได้เพิ่มเติม ตรงนี้ทางสมาชิกก็จะต้องไปร่วมถ้าเดินทางไปร่วมงานก็ต้องแต่งกายในชุดสีทึบก็ เพราะทางจังหวัดมาดำเนินการโดยเฉพาะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และในส่วนของหัวหน้าส่วนต่าง ๆ ดังนั้นทางท้องถิ่นอำเภอแม่ลาวในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ ก็คงจะต้องไปร่วมงานและถ้ามีในส่วนของการกำหนดการอย่างไร ก็จะได้แจ้งให้กับทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง

แนวทางของการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ด้วยจังหวัดเชียงรายแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล) เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ต้องถือปฏิบัติในส่วนของการดำเนินการนี้ได้มีการยกเว้นระเบียบในส่วนของงบประมาณ หากท้องถิ่นใดไม่มีงบประมาณเพียงพอในส่วนของการดำเนินการจัดฝึกอบรม ก็สามารถจ่ายขาดเงินสะสมตรงนี้ก็จะเป็นหรือในส่วนของการที่ท่านปลัด และในส่วนของท่านพนักงานส่วนตำบลอีกครั้ง ในส่วนของการกำหนดการจัดตั้งชุดปฏิบัติการอบรมเกี่ยวกับกำหนดการดังกล่าว ซึ่งแต่ละท้องถิ่นต้องมีกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย ๕๐ คนต่อแห่ง ดังนั้นสมาชิกทุกท่านอาจจะต้องเข้าร่วมอบรมด้วย ในส่วนในเรื่องนี้ต้องหารือในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนของการที่จะนำเรียนให้ทราบต่อไป ในส่วนของโครงการที่ได้มีการดำเนินการที่มีการขอทางสภาให้ความเห็นชอบในการดำเนินการแล้ว ซึ่งตอนนี้เหลือหมู่บ้านที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จคือ หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๑๑ ทางผู้รับจ้างก็ได้มีการดำเนินการส่งมอบงานแล้ว ก็คงจะต้องมีการดำเนินการตามระเบียบต่อไป เกี่ยวกับโครงการตามข้อบัญญัติเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานตามที่กระผมได้มีการนำเรียนไปแล้วเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการโครงการสืบเนื่องคือจะต้องมีการแก้ไขรายละเอียดของแบบแปลน และบางส่วนต้องมีการแก้ไขชื่อโครงการเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไปก็คงจะได้มีการนำเสนอเพื่อให้ทางสภาให้ความเห็นชอบที่ละโครงการ เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเดือนมีนาคมทาง อบต. ป้าก๋อทำให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการประชุมหัวหน้าส่วนประจำเดือนมีนาคมนี้ ในส่วนของท่านเจ้าหน้าที่ก็ขอให้เตรียมความพร้อมด้วย เพราะจะมีการประชุมช่วงบ่ายสืบเนื่องสมัยก่อนมีการจัดประชุมในช่วงเช้า แต่ตอนนี้ตามระเบียบแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่างได้ ทางนายอำเภอได้มีการย้ายการประชุมมาช่วง

ปฏิเสธ

บายเพื่อเลี้ยงในส่วนในเรื่องอาหารที่ต้องจัดเลี้ยงต่าง ๆ แต่เราก็ไม่สามารถได้ในส่วนของการเลี้ยงอาหารว่าง ก็ต้องมาดูอีกครั้งในส่วนของการที่จะเลี้ยงรับรองจะสามารถดำเนินการได้ขนาดไหนอย่างไร แต่ก็คงจะไม่ให้เสียหายในส่วนของการอุปต. ปาก๋อตำ กิจกรรมต่อไปคือประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุมณีนาถ วัดสันตันม่วง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดการคร่าว ๆ ก็จะมีการฉลองสมโภชพัสตของเจ้าอาวาส ในส่วนของที่เน้นย้ำก็คงจะมีมาตรการให้ทางท้องถิ่นเผ่าระวังและเข้มงวดในส่วนของการเผา ตอนนี้นำมาตรการในการห้ามเผาแต่มีการรณรงค์งดเผาแล้ว แต่ในพื้นที่เขต อุปต.ปาก๋อตำ ก็ยังมีการเผาอยู่คงต้องมีการหารือทางปลัดและทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย เกี่ยวกับแนวทางที่จะเข้าสู่ห้วงเวลาดเผาในพื้นที่ อุปต.ปาก๋อตำ ของหมู่ที่ ๕ เป็นปัญหาตลอดมาเพราะปีนี้น่าจะค่อนข้างแล้งเศษใบไม้ทับถมค่อนข้างเยอะ ในปีที่ผ่านมาเราก็ยังถือว่ามีฝนตกลงมา ก็คงจะต้องมีการนัดประชุมนอกรอบอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการเผ่าระวัง และมาตรการงดเผา เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งปีนี้ น่าจะมีความรุนแรงทางอากาศและหมอกควันต่าง ๆ ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าแต่ละวันมีหมอกควันหนาเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับค่าฝุ่นละอองในอากาศต่าง ๆ ค่อนข้างเยอะ ก็เชื่อได้ว่าคงจะมีมาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาด ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมามีพี่น้องชาวบ้านในเขตอำเภอเมืองและอำเภอแม่สรวย โดยจับและถูกดำเนินการทางคดีในส่วนของอำเภอแม่ลาวก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ถ้ามีมาตรการเกี่ยวกับการกำหนดบทลงโทษเราจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็เป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะในส่วนของผู้นำทั้งในส่วนนายก ปลัด กำนัน นายอำเภอ ในเขตพื้นที่ที่มีการเผ่าดังนั้นก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ ในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเผา กระผมก็มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทางท่านนายก ต่อไปเรียนเชิญทางท่านปลัด

ปลัด อุปต.

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพอดีกระผมได้รับมอบหมายให้ไปประชุมระดับอำเภอ ซึ่งประชุมเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งตอนแรกจะไปใช้สถานที่สนามโรงเรียนชุมชนบ้านปาก๋อตำ แต่ด้วยความพร้อมต่าง ๆ จึงได้มีการย้ายสถานที่จัดเป็นเทศบาลตำบลปาก๋อตำ จังหวัดเคลื่อนที่ที่จะมาอำเภอแม่ลาวซึ่งเป็นอำเภอสุดท้าย ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ งานจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ซึ่งเราจะต้องมีการเตรียมตัวให้เร็วกว่าเวลาผู้ที่เข้าร่วมก็จะมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชน รวมแล้วยอดสามพันกว่าคน และได้มีการมอบหมายให้ทางท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ คือ เทศบาลตำบลปาก๋อตำ สำหรับอำเภอแม่ลาวให้เตรียมมวลชนไว้จำนวน ๑,๐๐๐ คน ใช้เต็นท์อยู่ประมาณ ๓๐ - ๔๐ หลัง ตามแบบในการประชุมทั้งหมดที่มีอยู่ในแบบแปลนในส่วนราชการทั้งจังหวัดและของอำเภอแม่ลาว ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเดินทางมาและนายอำเภอแม่ลาวกล่าวต้อนรับ และเชิญทางท่านปลัดจังหวัดนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ท่านประธานมาถึงก็ทำการกล่าวต้อนรับเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ว่าฯ จะมอบผู้กำกับกาชาดเรื่องของ

การสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๒๐ คน ถุงยังชีพ ๒๐ ถุง ผ้าห่ม ๒๐ ผืน ข้าวสาร มาจากวัดห้วยปลา깁 ๒๐ ถุง ผ้าเช็ดตัวจากวัดห้วยปลา깁เหมือนกัน ๒๐ ผืน ในส่วนของตรงนี้เป็นเรื่องของในพิธี หลังจากเสร็จพิธีแล้วก็จะให้ทางส่วนราชการดำเนินการต่อ เพราะฉะนั้นในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการมอบของเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการเดินตรวจเยี่ยมทุกบูทของส่วนราชการ ของอำเภอแม่ลาว ส่วนราชการท้องถิ่นต้องมีการจัดตั้งบูททั้งหมด ซึ่งทางอำเภอจะได้มอบหมายให้แต่ละท้องถิ่น ก็จะต้องแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติม เข้าสู่เรื่องของการจราจรต้องไปกลับรถหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านปากอ่า แล้วก็จะมีการจราจรกำกับไว้แต่จะเข้าทางเทศบาลโดยตรงไม่ได้มีทางด้านซ้ายที่จะให้แทรกเข้าไป และทางการไฟฟ้าจะเป็นทางออกจะขับรถตรงเข้าไปเลยไม่ได้ ยกเว้นรถของทางท่านประธานสามารถเข้าออกตรงทางนี้ได้เลย และรถที่มีความจำเป็นที่ได้รับอนุญาตเข้าไปได้ ที่จอดรถจะอยู่ด้านในบริเวณโรงเรียนเทศบาล และสถานที่ออกบูทคือบริเวณของโรงเรียนเทศบาลซึ่งอยู่ด้านหลังของตลาด พิธีการตรงนั้น พอถึงวันงานทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเดินตรวจเยี่ยม เพราะตรงนี้ก็เป็นการประชุมเคลื่อนที่ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการต้องเข้าร่วม การแต่งกายสำหรับท่านนายกและปลัดคือชุดข้าราชการในการร่วมประชุมในวันนี้ขอแค่ ๒ ตำแหน่ง ที่จะให้แต่งชุดข้าราชการแต่ในหนังสือกำหนดให้แต่งกายชุดข้าราชการทั้งหมด กำหนดเป็นชุดปฏิบัติราชการดังนั้นก็คือชุดสีกากี หลังจากทางท่านผู้ว่าราชการตรวจเยี่ยมบูทเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ก็จะเดินทางไปประชุมห้องประชุมสภาชั้น ๒ ของเทศบาลตำบลปากอ่าจะทำการประชุมหัวหน้าส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนปัญหาในส่วนหน่วยงานในอำเภอแม่ลาว และเมื่อทำการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วรับประทานอาหาร ณ ห้องสภาเทศบาลตำบลปากอ่า ก็จะมีทางท่านนายกเพียงท่านเดียวที่จะขึ้นไปรับประทานอาหารร่วม ถ้าประชุมเสร็จก็ขึ้นไปรับประทานอาหารชั้นบน การเข้าร่วมในส่วนของท่านเองและทางจังหวัดมีงบประมาณให้ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เรื่องของเต็นท์แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลปากอ่าและตำบลจอมหมอกแก้วเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้แต่ละหมู่บ้านรับผิดชอบหมู่บ้านละ ๓ เต็นท์ พร้อมโต๊ะและทางเทศบาลรับผิดชอบเก้าอี้จำนวน ๘๐๐ ตัว แต่ละเต็นท์ก็จะมีโต๊ะอยู่ ๒ ตัว มีเก้าอี้ประมาณ ๖-๘ ตัว สำหรับท้องถิ่นต้องทำการจัดเตรียมไปเองเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง และโต๊ะ เก้าอี้ ก็มองตามความเหมาะสม การจัดบูทนิทรรศการจำนวนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท จะไม่สามารถจัดสรรให้กับท้องถิ่นได้ ดังนั้น แต่ละท้องถิ่นต้องทำดำเนินการดูแลหน่วยงานเอง ซึ่งทางท้องถิ่นอำเภอก็เรียกหาหรืออีกครั้ง ก็คงจะเป็นทางท่านนายกที่จะต้องทำการหาหรือโดยเฉพาะ เรื่องของเรื่องก็คือจะมีในส่วนของท่านผู้ว่าฯ ซึ่งทำอำเภอ น่าจะฝากในส่วนของท่านนี้และดูแลในส่วนของท่านนี้ด้วย ประมาณจำนวน ๕๐ คน ที่ทางท้องถิ่นจะต้องดำเนินการเรื่องนี้ การจัดบูทสามารถเบิกงบประมาณได้ในส่วนของการจัดงาน การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้องใช้งบประมาณในส่วนนี้ และต้องดำเนินการเขียนโครงการออกมาเพื่อที่จะดำเนินการให้ถูกระเบียบ และทำการเบิกจ่ายให้มีความเหมาะสมและก็ต้องมาหาหรืออีกครั้งสำหรับสำนัก

ปลัด แต่กระผมก็ตั้งในที่ประชุมแล้วว่าในการดำเนินการต้องทำการเบิกจ่ายเป็นแนวทางเดียวกัน ก็ควรจะเป็นลักษณะทิศทางเดียวกัน โดยใช้งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.๐๐ – ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในการดำเนินการงบประมาณในด้านนี้ก็อยาก จะแจ้งให้ทางที่ประชุมทราบ โดยในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ จะดำเนินการจัดสถานที่ จัดบูทในวันที่ ๑๘ , ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพราะฉะนั้นในส่วนของทางสมาชิกสภา ก็ทำการปรึกษาหารือกัน และในส่วนของพนักงานก็จะทำการจัดเตรียมงาน และใน ส่วนของในวันที่ ๑๘,๑๙ ก็จะดำเนินการจัดสถานที่ที่ร่วมกันกระผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ ประชุมทราบเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ - ก็ขอขอบคุณทางท่านปลัด เกี่ยวกับวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ**

**๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒**

**ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒**

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๒๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ก็ได้มีการ จัดส่งเอกสารให้ทุกท่านได้ทำการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็ ขอให้เป็นไปตามระเบียบ มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ก่อนที่จะมีการขอมติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองการกำหนดสมัยประชุม ๔ สมัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา**

**๓.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยแรกของปีถัดไป**

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และสมัยแรกของปีถัดไป ก่อนที่จะมีการกำหนดสมัยประชุม ก็ขอเชิญทาง ท่านเลขาได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการกำหนดสมัยประชุมว่ามีข้อกฎหมาย ใดๆบ้าง

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อ้างถึง “ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ ๒) พ. ศ. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุม สภาท้องถิ่นการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีและเวลาในวันเริ่มต้น ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี ถัดไป เวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้น จะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วันจะกำหนดวัน เริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน เพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำหนดการประชุมสมัย ก็จะต้องมีการกำหนดการว่าจะมีการกำหนดกี่สมัย ไม่น้อยกว่า ๒ หรือไม่เกิน ๔ สมัย และจะต้องมีการกำหนดว่ามีการประชุมกี่วัน วันเริ่มประชุมแต่ละสมัยต้องมีการกำหนดด้วย และต้องมีการกำหนดข้ามปี ก็คือ การประชุมสมัยแรกของปีถัดไปก็คือ ปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ และในส่วนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก็ต้องดูแลส่วนของห้วงเวลาในการทำงาน มีความเหมาะสมขนาดไหนตามห้วงเวลาที่กำหนด แล้วก็จะมีการกำหนดสมัยโดยเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งสมัย และเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่จะต้องทำการพิจารณาข้อบัญญัติ ซึ่งถ้าหากไม่มีข้อบัญญัติทางท้องถิ่นก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นช่วงเวลาของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านได้พิจารณาร่วมกัน กำหนดสมัยสามัญ ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย แต่หากมีเหตุผลจำเป็นสามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ ให้ทางสภาเป็นผู้เสนอทางนายอำเภอว่ามีความจำเป็นขนาดไหน ที่จะต้องมีการเปิดการประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่จะมีการพิจารณาร่วมกัน จึงต้องมีการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญ แตกต่างกำหนดสมัยสามัญก็ต้องมีการประชุมตามกำหนดสรุป คือ ๑ ท่านต้องมีการกำหนดด้วยซึ่งสมัยแรกนี้ได้มีการกำหนดแล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ก็ต้องมีการกำหนดสมัยแรกของปีถัดไป การกำหนดสมัยประชุมต้องมีการกำหนดไม่เกิน ๔ สมัยคือสมัยสามัญ และต้องมีการกำหนดสมัยสามัญของเดือนกุมภาพันธ์ปี ๒๕๖๔ อีกครั้ง กระผมก็คิดว่าทุกท่านคงจะเข้าใจแต่ต้องไม่เกินครั้งละ ๑๕ วัน ถ้าเกินต้องทำหนังสือขอย้ายในอำเภอ ถ้าหากว่าการกำหนดสมัยประชุมสามัญจำนวน ๑๕ วันไม่พอ ทุกท่านต้องมีการขยายเวลาอยู่แล้ว แต่ต้องมีการพิจารณาเรื่องของการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยไม่เกิน ๔ สมัยต่อ ๑ ปีและมีการพิจารณาของปีถัดไปอีก ๑ สมัยภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วันของแต่ละสมัยให้ทุกท่านได้พิจารณา /

- ประธานสภาฯ - ต้องขอขอบคุณทางท่านเลขาฯ ทางนักวิเคราะห์ที่มีการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ
- นักวิเคราะห์ฯ - เรียนท่านนายก ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา หัวหน้าส่วน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็จะมีปฏิทินของงานนโยบายและแผนอยู่แล้ว ตามที่ทางท่านปลัดได้นำเรียนไปสักครูนี้อีกคือเรื่องที่สำคัญคือ ข้อบัญญัติ ในเดือนสิงหาคมจะต้องมีการกำหนดไว้เลย โครงการหรือมีเรื่องด่วนที่จะเข้ามาช่วงในการจัดทำข้อบัญญัติ ก็จะมีในส่วนขอเดือนพฤษภาคมอีกครั้งหนึ่ง และอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นในช่วงของเดือนพฤศจิกายน ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนก็จะเป็นช่วงของการพิจารณาติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินงาน จะมีอยู่สองเรื่องที่จะนำเข้าสู่สภาในช่วงนี้ รายงานติดตามประเมินผลแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ที่นำมาเข้าในครั้งนี้



เพราะไม่มีกำหนดประชุมสามัญช่วงดังกล่าว โดยในปีนี้จะขอกำหนดสมัยประชุมในเดือนพฤศจิกายนเพื่อการรองรับในส่วนของเรื่องนี้ ขอขอบพระคุณครับ

ประธานสภาฯ

- ทางส่วนราชการมีชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือตามระเบียบ ข้อกำหนด ตามที่ทางเลขาธิการฯ ได้มีการชี้แจงไว้ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการกำหนดสมัยประชุมไว้ ๔ สมัย ในการเสนอต้องมีผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ถ้าไม่มีก็ขอเชิญในที่ประชุมเสนอกำหนดสมัยประชุมว่าจะมีการกำหนดกี่สมัย เพื่อที่จะสามารถรองรับของทางเจ้าหน้าที่ในการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ , ๓ , ๔ และสมัยแรกของปีถัดไป ในที่ประชุมสามารถนำเสนอได้ กำหนดสมัยประชุมสามัญสามัญ ไม่น้อยกว่า ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย ขอเชิญยกมือเสนอได้

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

- เรียนท่านประธานสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ขอเสนอกำหนดสมัยประชุม ๔ สมัย

ประธานสภาฯ

- มีท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้นำเสนอ ๔ สมัย ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

๑.นายสกลิต เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ผู้รับรอง

๒.นายชัชวาลย์ แสงคำมา ส.อบต.หมู่ที่ ๓ ผู้รับรอง

มีท่านใดนำเสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีก็เป็นไปตามที่ทางท่าน ส.อบต.บุญโรจน์ หน่อแก้ว เป็นผู้นำเสนอเพียงท่านเดียว ได้มีการกำหนดสมัยประชุมสามัญสามัญไว้จำนวน ๔ สมัย ต่อไปก็จะเป็นการกำหนดช่วงเวลาประชุมว่าจะมีการกำหนดในช่วงของเดือนไหนบ้าง โดยในที่ผ่านมาก็ได้มีการกำหนดสมัยประชุม จำนวน ๔ สมัย เหมือนกัน โดยสมัยแรกของปีถัดไปกำหนด เดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งได้มีการกำหนด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

สมัยสามัญ สมัยแรกแห่งปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

- การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีการกำหนดตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกำหนดเบื้องต้น ขอเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ในวันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ขอเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ในวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ในวันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

และการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยขอเริ่มสมัยประชุม

ในวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

- ประธานสภาฯ - ตามที่ทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้มีการกำหนดสมัยประชุมสภา คือ
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
- สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
- สมัยสามัญ สมัยแรกของปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔
- กำหนดไว้ ๔ สมัย ตามที่ทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้ทำการเสนอมาโดยมีผู้รับรองอยู่ ๒ ท่าน ตามระเบียบ มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในการกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ถ้ามติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และสมัยแรกของปีถัดไป(มติเห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

### ๓.๒ การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

- ประธานสภาฯ - ข้อ ๓.๒ การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ขอเชิญทางท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจง
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับวาระที่ ๓.๒ การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ซึ่งการปรับแก้ในครั้งนี้นี้ก็คงจะเป็นการปรับแก้ครั้งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะกระผมอยากให้ทุกหมู่บ้านกลับไปดูในส่วนของความเดือดร้อนและความต้องการ บางครั้งเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนที่มีความเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนได้ สืบเนื่องคืออยู่ในส่วนของแผนพัฒนาของแต่ละหมู่บ้านปรากฏว่าไม่มีในแผนหรือว่ามีแต่อยู่ใน พ.ศ. อื่น ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน อย่างเช่นในส่วนของหมู่ที่ ๖ ดูในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของประปา โดยในเบื้องต้นก็ได้ไปดูได้มีการสั่งการให้ทางกองช่างดำเนินการได้ดูในส่วนของระบบประปา และดูในส่วนของบ่อกักเก็บน้ำแต่ไม่สามารถดำเนินการในส่วนของรายละเอียดอื่น ๆ ดังนั้นในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ก็ได้มีการสั่งการดำเนินการไปแล้ว ก็คือการขุดลอกในส่วนของบ่อกักเก็บน้ำซึ่งระบบประปาของบ้านสันหนองล้อม หมู่ที่ ๖ เป็นระบบประปาผิวดินซึ่งงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของระบบประปาตรงนี้งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท แต่อาจด้วยหลายสาเหตุทั้งการดูแลรักษา ทั้งการใช้งานมาหลายปีด้วย และในส่วนของแหล่งน้ำดิบด้วย ดังนั้นในส่วนของการดำเนินการต่าง ๆ ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้และในส่วนของ การขอความเห็นชอบจากทางสภา ในการขุดลอกไปแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไปเบื้องต้นได้ ได้สอบถามทางกองช่างและทางสมาชิกสภาของหมู่ที่ ๖ แล้วว่าจากที่ทำการขุดลอกเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับการจัดเก็บน้ำและการระบายน้ำขึ้นไปสู่ถังกรอง

แล้วเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นเบื้องต้นก็คงจะดำเนินการในส่วนตรง  
 นี้ก่อน ซึ่งการปรับแผนครั้งนี้ก็คงจะมีการควบคุมไปถึงตั้งแต่ในส่วนของปี ๒๕๖๔ –  
 ๒๕๖๕ ด้วย ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้ไปดูเกี่ยวกับโครงการที่อยู่ในแผนว่ายังคงเหลือ  
 โครงการใดบ้าง ซึ่งดูแล้วก็ยังคงเหลือไม่กี่โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และทำให้  
 เสียประโยชน์ที่จะต้องของงบประมาณจากหน่วยงานอื่น หรือในส่วนโครงการที่  
 เกินศักยภาพ ซึ่ง อบต.ปากอ่ดำ ไม่มีโครงการในส่วนตรงนี้ซึ่งจะเห็นได้จากการ  
 ประชุม และในส่วนของการยื่นโครงการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่ง  
 ทาง อบต.ปากอ่ดำดูแล้วจะไม่มีโครงการตรงนี้รองรับ ดังนั้นกระผมก็ไม่ทราบ  
 เกี่ยวกับการที่จะดำเนินการของงบประมาณอย่างไร เพราะจากที่เคยของงบประมาณ  
 จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดถนนสายเลียบบคลองชลประทาน ซึ่งในปัจจุบันก็  
 สามารถใช้งบประมาณหรือว่าการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน โดยทางองค์การ  
 บริหารส่วนจังหวัดได้ทำการจัดสรรงบประมาณก็มีหลายช่วง ซึ่งปัจจุบันก็ทำให้การ  
 สัญจรได้สะดวกสบายมากขึ้น ตามที่ทางชาวบ้านได้ทำการร้องขอมาแต่ไปดูในส่วน  
 อื่นก็ไม่มีอะไร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ความจริงแล้วเป็นคิวของ อบต.ปากอ่ดำ  
 กระผมก็ไม่ทราบว่าในการของงบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่  
 กระผมก็ยังไม่ทราบเกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพเกี่ยวกับที่จะสามารถดำเนินการ  
 ได้ ที่จะขอเข้าบรรจุแผนให้อยู่ในแผนของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ เพื่อ  
 พิจารณาในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ดังนั้น ในส่วนของ  
 การปรับแผนตรงนี้กระผมก็ได้ทำการเพิ่มเติมส่วนหนึ่งที่จะเข้าสู่อำนาจในแผนด้วย ใน  
 ส่วนของการประชุมคณะกรรมการระดับหมู่บ้านกระผมไม่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่  
 ด้วย สืบเนื่องก็อยากจะให้พี่น้องชาวบ้านมีความคิดเป็นของตัวเอง ในส่วนของปัญหา  
 แต่ละหมู่บ้านมีอะไรบ้าง ที่จะให้ทางท้องถิ่นหรือ อบต.ปากอ่ดำ สนับสนุนหรือว่า  
 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นตลอดจนโครงการที่จะสามารถดำเนินการได้  
 บางทีกระผมก็ไม่อยากเข้าไปชี้แนะหรือทำการชี้แนะในส่วนของการจัดทำประชาคม  
 ในแต่ละครั้ง แต่ได้ทำการประสานให้ทางรองนันทวัฒน์ ทิศหนองแขง หรือทางรอง  
 อินจันทร์ สมสวัสดิ์ ทางปลัด และนักวิเคราะห์ฯ ได้ทำการลงพื้นที่บางหมู่บ้านซึ่งก็ได้  
 ดำเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการผ่านการกลั่นกรองและได้ให้  
 ความเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนระดับตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ  
 วันนี้ก็คงจะทำการนำเสนอในส่วนของการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้  
 ทางสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีการประกาศใช้ต่อไป ซึ่งเกี่ยวกับ  
 รายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ในส่วนของการดำเนินการเพื่อ  
 แจ้งให้ทางที่ประชุมทราบในส่วนของการรายละเอียดต่าง ๆ ในส่วนของกระผมก็คงจะมี  
 การแจ้งในส่วนของการรายละเอียดเพียงเท่านี้

นักวิเคราะห์ฯ

- ก็ขอเรียนอีกครั้งตามที่ทางท่านนายกได้มีการนำเรียนไปสักครู่ ทาง อบต.ปากอ่  
 ดำ ได้มีการลงพื้นที่จัดทำประชาคมหมู่บ้าน ช่วงในวันที่ ๒๑ – ๒๔ มกราคม ที่ผ่าน  
 มาทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาของ อบต.ปากอ่ดำ ประชุมในวันที่ ๕  
 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  
 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\*

นักวิเคราะห์ฯ

- ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ทุกท่านสามารถ  
เสนอต่อที่ประชุมได้

- ประธานสภาฯ - ให้ทางสมาชิกทุกท่านตรวจดูโครงการของหมู่บ้านตัวเองและขอให้ทุกท่านดูในส่วน  
ของภาพรวมด้วย ว่ามีโครงการไหนตกหล่นตามที่พี่น้องชาวบ้านได้มีการนำเสนอเข้า  
มา ก็คงจะถูกตัดตามความต้องการของพี่น้องชาวบ้าน ก็จะมีในส่วนของเจ้าคณะ  
ตำบลฝากมาเกี่ยวกับไหล่ทางท่านต้องการไหล่ทางเพื่อที่จะเป็นที่จอดรถ เนื่องจาก  
ทางวัดได้มีการจัดกิจกรรมบ่อย ก็อยากจะสอบถามว่านำบรรจุไว้ในส่วนของตรงนี้ได้  
หรือไม่ ไม่ทราบว่ามีบรรจุอยู่ในแผนหรือไม่เกี่ยวกับไหล่ทาง
- นักวิเคราะห์ฯ - เกี่ยวกับโครงการเสริมไหล่ทางจะอยู่ในแผนหลักของเราอยู่แล้ว เป็นภาพรวมของ  
ทั้งตำบล
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะมีการเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับแผนว่ามีการตกหล่นหรือไม่ นำเสนอและ  
นำมาพิจารณาพร้อมกันได้
- ส.อบต.หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายสถิตย์ เสียงแขก ส.อบต.หมู่ที่ ๔ กระผมอยากจะเพิ่มการเจาะบ่อบาดาล
- ประธานสภาฯ - สามารถเพิ่มเติมแผนตรงนี้ได้หรือไม่
- นายก อบต. - ไม่สามารถเพิ่มเติมแผนในการประชุมสภาฯ ในตอนนี้ได้
- ประธานสภาฯ - ตรงนี้เป็นการประชุมมาจากพี่น้องชาวบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทาง  
ท่านปลัด
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ในวันนั้นได้มีการเข้าร่วมอบรมเพิ่ม  
ประสิทธิภาพ เกี่ยวกับความรู้ที่ทางวิทยากรได้ให้ความรู้หน้าที่ของสมาชิกสภา ให้  
ความเห็นชอบแผนเพราะฉะนั้นเมื่อนำมาพิจารณาในสภาแล้ว ไม่สามารถเพิ่มเติมได้  
ในส่วนโครงการหรืองบประมาณต่าง ๆ ทางสภาต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
แผนพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่ข้อบัญญัติเป็นการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจะ  
อยู่ในส่วนของ (วาระสอง) ที่จะมีการแปรญัตติจะไม่สามารถเพิ่มเติมได้แต่สามารถ  
ลดงบประมาณได้ในส่วนของข้อบัญญัติงบประมาณ แต่ถ้าไม่ใช่ข้อบัญญัติ  
งบประมาณ แต่เป็นเรื่องอื่นไม่สามารถเพิ่มเติมหรือทำการแก้ไขได้ แต่ในเรื่องของ  
แผนพัฒนาท้องถิ่นทางสภาต้องทำการพิจารณาให้ความเห็นชอบอย่างเดียว จะแก้ไข  
ได้ในส่วนของการพิมพ์ตกหล่น จะไม่สามารถแก้ไขในส่วนของงบประมาณได้
- นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมดูในส่วนของ  
หน้าที่ ๗ ข้อที่ ๒๔

\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\*

- นายก อบต. - จะมีโครงการเจาะบ่อบาดาลอยู่ตรงนี้ถือว่าครอบคลุมทั้งตำบล ตรงนี้ก็ขอให้ทาง ส.อบต.สถิติ เสียงแขก ดูในส่วนของแผนด้วยเกี่ยวกับโครงการที่มีความเร่งด่วนก็จะมี การบรรจุในแผนเป็นภาพรวมของทั้งตำบลอยู่
- ประธานสภาฯ - ก็ถือว่ามีบรรจุไว้ในแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ตรงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งถือว่าการประชาคมกับทางพี่น้อง ชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็จะของมติความ เห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ตามที่ทางผู้บริหารทหารได้ทำการนำเสนอและทางนักวิเคราะห์ได้ทำการ ชี้แจงเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าทางสภามีความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งด ออกเสียง ๑ เสียง)

\*\*\*พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที\*\*\*

### ๓.๓. รายงานการติดตามประเมินผลแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๒

- ประธานสภาฯ - ข้อ ๓.๓ รายงานการติดตามประเมินผลแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเรียนเชิญทางท่านนายก
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย สุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ รายงานการติดตามประเมินผลแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตรงนี้ในส่วนขอรายละเอียดก็คงจะมอบหมายให้ทาง นักวิเคราะห์ฯ นำเรียนชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
- นักวิเคราะห์ฯ - กราบเรียนในที่ประชุมอีกครั้ง รายงานการติดตามประเมินผลแผนและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทางคณะกรรมการติดตามก็ได้ ประชุมไปเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางท่านนายกก็ได้ทำการประกาศให้ รับทราบไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของรายละเอียดการติดตามเพื่อให้ทางสภาได้รับ ทราบ แต่ไม่ได้ทำการพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายละเอียดหลักก็จะอยู่ในส่วนที่ ๒

\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\*

- ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับรายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติรับทราบ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการติดตามประเมินผลแผนและรายงานผล  
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

### ๓.๔ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ

- ประธานสภาฯ - ข้อ ๓.๔ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบ  
แปลนโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ ขอเชิญท่านนายก
- นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ระเบียบ  
วาระที่ ๓.๔ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบ  
แปลนโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ ซึ่งสืบเนื่องจากการขอสภาให้ความเห็นชอบ  
ในการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้มีความถูกต้องเกี่ยวกับโครงการและแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น ซึ่งกระผมได้มีการนำเรียนแล้วว่าข้อเสียที่ต้องมีการปรับแก้ และใน  
ส่วนของการดำเนินการอาจจะทำให้เกิดความสับสน เกี่ยวกับชื่อโครงการหรือ  
รายละเอียดของโครงการ ต้องตรงกันทั้งชื่อในแบบแปลนและชื่อในแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น เพื่อที่จะให้เกิดความถูกต้องและไม่ให้เกิดข้อพิพาทตามมา จึงได้มีการ  
นำเสนอให้กับทางสภาให้ความเห็นชอบแต่ละโครงการ และอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับค่า  
สตั้งปูนได้มีการนำเรียนไปตั้งแต่แรก คือตอนที่มีการแจ้งออกแบบในส่วนของการทำ  
ข้อบัญญัติในปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
เพื่อที่จะตราเป็นข้อบัญญัติ ๒๕๖๓ ถึงตอนนั้น พรบ.ทางหลวงชนบท ยังไม่ได้  
กำหนดว่าสตั้งปูนกำหนดค่าเท่าไร เพื่อให้มีความถูกต้องตาม พรบ. มีการเปลี่ยน  
แหล่งเกี่ยวกับสตั้งปูนตามที่กำหนดไว้ จาก ๒๔๐ เป็น ๓๒๕ ดังนั้นมีรายละเอียด  
เปลี่ยนแปลงก็ต้องทำการขอทางสภาให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้

ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง
<b>อาคารต่าง ๆ</b> ๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากอ่ดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. งบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๑. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ ๒ ตำบลปากอ่ดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. งบประมาณ ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท



- ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอมติความเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๑ ถ้ามีมติเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๑ (เห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเป็นเอกฉันท์)
- ประธานสภาฯ - ต่อไปโครงการที่ ๒ ขอเชิญท่านนายกได้ดำเนินการนำเสนอ
- นายก อบต. - โครงการที่ ๒

ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง
๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า หมู่ที่ ๑ ตำบลปากอ่า อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ปากอ่า หมู่ที่ ๑ ตำบลปากอ่า อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบโครงการนี้
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๒ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ประธานสภาฯ - โครงการต่อไปขอเชิญทางท่านนายกได้ดำเนินการนำเสนอต่อโครงการที่ ๓
- นายก อบต. - โครงการที่ ๓

ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง
๓. โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากอ่า อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. สูง ๕.๐๐-๖.๐๐ ม. งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท	๓. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากอ่า อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. สูง ๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๓ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)
- ประธานสภาฯ - โครงการต่อไปขอเชิญทางท่านนายก
- นายก อบต. - โครงการที่ ๔

ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง
๔. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้ามรุ หมูที่ ๓ ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัด เชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม. งบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท	๔. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์มาปณ สถาน หมูที่ ๓ ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัด เชียงราย ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. สูง ๓.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖ ตร.ม. งบประมาณ ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภา - ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่เกี่ยวกับโครงการที่ ๔ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ถ้ามีมติเห็นชอบขอยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๔ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประธานสภา - โครงการต่อไปเรียนเชิญท่านนายก

นายก อบต. - โครงการที่ ๕

ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง
๕. โครงการปรับปรุงห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบล ปากอ่า หมูที่ ๑ ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัด เชียงราย ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๕. โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.ปากอ่า หมู ที่ ๑ ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัด เชียงราย ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภา - ในโครงการนี้มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๕ (เห็นชอบ ๑๒ เสียง มติเอกฉันท์)

ประธานสภา - ต่อไปโครงการที่ ๖ ขอเชิญท่านนายก

ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง
๖. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า หมูที่ ๑ ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท	๖. โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. อบต.ปากอ่า หมูที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภา - มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๖ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประธานสภา - ต่อไปโครงการที่ ๗ ขอเชิญท่านนายก

นายก อบต. - โครงการที่ ๗

ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b> ๗. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำน้ำแม่ผาง หมู่ที่ ๔ ตำบลปากอ่ดำ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย ๒๔๗,๘๐๐.๐๐ บาท	๗. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ลำน้ำแม่ ผาง) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. ความยาวท่อ ๕.๐๐ ม. ชนิด ๒ ช่อง ๒๔๗,๘๐๐.๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๗ (เห็นชอบ ๑๑ เสียงไม่เห็นชอบ - งดออก  
เสียง ๑ เสียง)
- ประธานสภาฯ - โครงการต่อไป ขอเชิญท่านนายก
- นายก อบต. - โครงการที่ ๘

ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง
<b>ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b> ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลปากอ่ดำ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ ทาง ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท	๘. โครงการก่อสร้าง <b>คสล. ซอย ๑ (ซอยประปา)</b> <b>หมู่ที่ ๖</b> ตำบลปากอ่ดำ อำเภอมะนัง จังหวัด เชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง ๔๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๘ (เห็นชอบ ๑๑ เสียงไม่เห็นชอบ - งดออก  
เสียง ๑ เสียง)
- ประธานสภาฯ - โครงการต่อไป ขอเชิญท่านนายก
- นายก อบต. - โครงการที่ ๙

ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐,๑๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากอ่ดำ อำเภอมะนัง จังหวัด เชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตร.ม. ชนิด ไม่มีไหล่ทาง ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท	๙. โครงการก่อสร้างถนน <b>คสล. ซอย ๑๐,๑๑</b> <b>หมู่ที่ ๑</b> ตำบลปากอ่ดำ อำเภอมะนัง จังหวัด เชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง ๔๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท

- ประธานสภาฯ - ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ขอมติ  
ยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๙ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประธานสภาฯ - โครงการต่อไป ขอเชิญท่านนายก

นายก อบต. - โครงการที่ ๑๐

ชื่อโครงการเดิม	ชื่อโครงการที่เปลี่ยนแปลง
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ยาว ๒๑๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท	๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๔ (ดงเจริญ) หมู่ที่ ๕ ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง ๔๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และแบบแปลนโครงการที่ ๑๐ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

### ๓.๖ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ

ประธานสภาฯ - ต่อไประเบียบวาระข้อ ๓.๖ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ขอเชิญท่านนายกได้นำเสนอ

นายก อบต. - เกี่ยวกับวาระที่ ๓.๖ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ซึ่งสืบเนื่องจากโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ซึ่งมีการปรับงบประมาณลดลงจากเดิมเพื่อที่จะก่อเกิดประโยชน์การโอนงบประมาณในส่วนนี้ ก็ถือว่าอยู่ในอำนาจของสภา ดังนั้นเพื่อที่จะไม่ใช้งบประมาณศูนย์เปล่าหรือว่าตกเป็นเงินสะสม จึงขอโอนงบประมาณในส่วนนี้ของโครงการทั้ง ๓ รายการ ดังต่อไปนี้

โอนลด	โอนเพิ่ม
<p><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></p> <p>๑. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</p> <p>๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ (ซอยประปา) หมู่ที่ ๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ (ซอยประปา) หมู่ที่ ๖ บ้านสันหนองล้อม</p>	<p><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></p> <p>๑. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตียงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่นค่าปรับปรุงถนน ปรับปรุงระบบ</p>

ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่กำหนดของ อบต.ปากอ่า	ระบายน้ำ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๒,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๔๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท	

ประธานสภาฯ - ในรายการที่ ๑ มีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ  
มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๑ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประธานสภาฯ - ต่อไปรายการที่ ๒ ขอเชิญท่านนายกดำเนินการต่อ

นายก อบต. - รายการที่ ๒

โอนลด	โอนเพิ่ม
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐,๑๑ หมู่ที่ ๑ เพื่อจำเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐,๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งมอญ ตำบลปากอ่า อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่กำหนดของ อบต.ปากอ่า	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตริ้งกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นค่าปรับปรุงถนน ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๒,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๔๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท	งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๒๓,๔๐๐.๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเกี่ยวกับรายการนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๒ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นรายการที่ ๓ ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต. - รายการที่ ๓

โอนลด	โอนเพิ่ม
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอย ๔ (ตงเจริญ) หมู่ที่ ๕ บ้านแม่แฝง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่ กำหนดของ อบต.ป่าก่อดำ งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลด ๕,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๔๙๓,๘๐๐.๐๐ บาท	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตริ้งกับที่ดินและหรือ สิ่งก่อสร้าง เช่นค่าปรับปรุงถนน ปรับปรุงระบบระบาย น้ำ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕,๒๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท

ประธานสภาฯ - มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ในรายการที่ ๓ ถ้าไม่มีขอมติความเห็นชอบ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ รายการที่ ๓ (เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - งตออกเสียง ๑ เสียง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับกระผมมีเรื่องเกี่ยวกับขยะเรื่องของขยะมีอยู่ ๒-๓ ประเด็น ประเด็นแรกเป็นเรื่องของการประกวด ชุมชนประกวดทางอำเภอแม่ลาวได้มีการจัดการแข่งขันประกวดหมู่บ้านปลอดขยะ ในการกำจัดขยะซึ่งเป็นโครงการดาวพิเศษของคุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย ซึ่งในระดับอำเภอให้ทางท้องถิ่นสมัครในการเข้าร่วมประกวดรางวัลระดับอำเภอ ๕๐,๐๐๐ บาท ถ้าได้รางวัลระดับอำเภอแล้วก็ไปดำเนินการแข่งขันระดับกลุ่ม โชนหรือคลาสเตอร์เป็นตัวแทนท้องถิ่นไปแข่งขันกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกลุ่มคลาสเตอร์เป็นกลุ่มที่จะจัดการขยะในอนาคต ซึ่งจะมีการแบ่งเป็นโชนโดยจังหวัด จะมีการแบ่งเป็น ๓ โชน โดยเราอยู่โชน ๓ ของคลาสเตอร์ โดยมี เทิง ป่าแดด แม่ลาว แม่สรวย เวียงป่าเป้า พาน ในการเข้าร่วมอบรมก็ ยังหาเจ้าภาพด้านสถานที่ยังไม่ได้ เพราะฉะนั้นการประกวดครั้งนี้เป็นโครงการของ ดาวพิเศษ ถ้าเป็นตัวแทนของคลาสเตอร์ก็จะได้รับรางวัลอีก ๕๐,๐๐๐ บาท เข้าสู่ระดับจังหวัดถ้าเข้าสู่ระดับจังหวัดแล้วจะได้เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลำดับแรกเราก็ จะต้องทำการสมัครเข้าร่วมโครงการก่อน โดยมีการขอความร่วมมือให้เข้าร่วมการแข่งขัน ในข้อมูลก็มีตัวแทนที่จะเข้าร่วมแล้ว แต่เราก็ต้องทำการสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงถึงศักยภาพของทางอำเภอว่าได้มีการดำเนินการโครงการนี้ เพื่อ

เวลารายงานในระดับจังหวัด ทางเราก็จะต้องมีการดำเนินการก็ถือว่าเป็นประเด็นแรก เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการกรอกใบสมัคร และได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของเรื่องที่ ๒ ในเรื่องของการติดตามการคัดแยกขยะการบริหารจัดการขยะของ อบต. ถ้าไม่ได้มีการแข่งขันก็ต้องมีการดำเนินการตามปกติ แต่ต้องมีแผนในการดำเนินงานในส่วนของการรายละเอียดของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้หารือกับทางนักจัดการงานทั่วไปว่าแนวทางในการปฏิบัติงานหลังจากจังหวัดเคลื่อนที่ได้มีการดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีแผนในการดำเนินงานของการบริหารจัดการขยะมีผู้รับผิดชอบคือ

๑. จะมีการติดตามการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการดำเนินการมาแล้ว เช่น ขยะเปียกในครัวเรือนว่ามีครบทุกครัวเรือนหรือยัง การรายงานเรื่องของจำนวนขยะแต่ละประเภทเหมือนเริ่มหยุดชะงัก ข้อมูลเกี่ยวกับขยะเริ่มหาย บางที่ยังไม่มีการส่งข้อมูลมาต้องมีการจัดทำ และต้องมีการหารือในส่วนของผู้ใหญ่บ้านด้วย ในส่วนของการแจกถังแต่ละครัวเรือนได้มีการปฏิบัติหรือไม่ เกิดประโยชน์หรือมีผลเสีย มีเสียงสะท้อนหรือไม่ หรือมีการปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพียงพอหรือไม่ นี่ถือว่าเป็นการติดตาม แต่กิจกรรมเชิงรุกที่ได้มีการจัดทำก็จะมีอยู่ ๓-๔ เรื่อง ที่ต้องมีการดำเนินการต่อเกี่ยวกับภาชนะรองรับขยะรีไซเคิล ก็คือตะกร้าพลาสติกที่ได้ร่วมกับทางโรงเรียนผู้สูงอายุเดินทางไปทิศทางใด แล้วในส่วนของการซื้อสรุปทิศทางใด และจะมีการจัดการอย่างไรเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม จะมีการดำเนินการจัดซื้อจากทางโรงเรียน โดยให้ทางโรงเรียนได้เป็นผู้ผลิตเพื่อสามารถเป็นรายได้ให้กับโรงเรียน และทางชุมชนกระผมจะมีการออกกฎให้แต่ละหมู่บ้าน และทุกท่านก็ต้องไปนั่งคิดว่าในหมู่บ้านเรามีการตั้งกฎระเบียบแต่ละชุมชนอย่างไรเกี่ยวกับขยะ นั่นก็คือข้อห้ามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นขยะในครัวเรือน ขยะสาธารณะ หรือทางสาธารณะ ต้องมีการหารือกันและสร้างเป็นกฎระเบียบออกมาให้ได้ และจะเข้าสู่เรื่องของตะกร้าใส่ขยะ ในส่วนนี้ก็จะมีในเรื่องของขยะเปียก ก็ต้องมีการบังคับในส่วนตรงนั้น และต้องมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลจะต้องดำเนินการทุกหลังคาเรือน ทางชุมชนต้องมีการขับเคลื่อนร่วมกับทาง อบต. นี่คือนี่ที่จะต้องสร้างกฎระเบียบ แล้วถ้ามีการทิ้งขยะบนทางสาธารณะหรือที่ชุมชน จะมีบทลงโทษอย่างไรเกี่ยวกับข้อบังคับหรือการปรับต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติของทาง อบต. และนำไปสู่การบรรจุในระเบียบของชุมชน ก็ต้องมีการหารือกันในระดับชุมชนอีกครั้งก็อยากจะฝากเป็นแนวคิดให้กับทุกท่าน และต้องมีการลงพื้นที่เพื่อรณรงค์การใช้ถุงผ้าตะกร้ารถ และงดใช้ถุงพลาสติกเพื่อการลดใช้ถุงพลาสติกต้องมีการทำความเข้าใจกับร้านค้า เพราะฉะนั้นการรณรงค์การลดใช้ถุงผ้า และนำสิ่งของใส่ตะกร้ารถได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับทางร้านค้าก็ถือว่าลดต้นทุนเกี่ยวกับถุงพลาสติก ตรงนี้ถือว่าเป็นการบริการประชาชน ทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการและขอความร่วมมือร้านค้าขนาดใหญ่ แต่ตอนนี้ทางประชาชนก็เริ่มมีความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องร้านค้าทางจังหวัดก็จะมีกรเรียกประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และต้องมีการดำเนินการเพื่อที่จะมีการดำเนินการร่วมกัน แผนในการออกพื้นที่จะมีการดำเนินการในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากเว้นว่าง

จากการทำการเกษตรต้องทำหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ถ้าหากมีการดำเนินการในช่วงเก็บเกี่ยวทางประชาชนก็ไม่สามารถมาร่วมได้ แต่บางอย่างไม่มีงบประมาณเราก็จะต้องมีการดำเนินการก่อน โครงการไหนที่ต้องใช้งบประมาณก็ต้องรอในส่วนของงบประมาณเข้ามาก่อน ก็อยากจะแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบก่อนเกี่ยวกับเรื่องของขยะ

ประธานสภา - ก็ขอขอบคุณทางท่านปลัดแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานในเรื่องของขยะ หัวข้อต่อไปขอเชิญทางท่านบุญโรจน์ หน่อแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ ๕ - เรียนท่านท่านประธานสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระจกจะสอบถามเกี่ยวกับไฟสาธารณะได้มีการประชุมมาหลายเดือนแล้ว ก็อยากจะทราบเกี่ยวกับการดำเนินการว่าไปถึงไหนแล้ว เพราะทางชาวบ้านได้มีการสอบถามมาว่าทำไมยังไม่มีการดำเนินการ ก็ไม่ทราบว่ามีการดำเนินการไปถึงไหน

ประธานสภา - ตรงนี้ส่วนไหนจะเป็นผู้ตอบคำถาม

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตรงนี้เกี่ยวกับเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วว่าการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ทาง อบต. ป่าก่อดำได้มีการส่งเรื่องไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาวแล้ว ในการติดตั้งต้องคำนึงถึงหลายอย่างจะดำเนินการติดตั้งโดยผลการไม่ได้ เพราะทรัพย์สินทุกอย่างเป็นการไฟฟ้า ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งโดยผลการจะทำการรื้อถอนออกเมื่อไรก็ได้ ได้มีการดำเนินการตามที่ได้มีการสำรวจเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของการขบวนและขั้นตอนก็ต้องให้ในส่วนของการไฟฟ้าทำการแจ้งมา เพราะในตอนนี้อยู่หม้อแปลงของแต่ละหมู่บ้านกำลังไฟฟ้าไม่เพียงพอ หากมีการเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะก็จะเกิดปัญหาตามมา ก็จะมีปัญหาอยู่หลายพื้นที่ที่กระจกก็ได้มีการสอบถามผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาว ไม่ได้มีปัญหาเฉพาะในเขต อบต. ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของ อบต. ป่าก่อดำ พื้นที่ อบต. อื่นก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ก็ต้องมีการคำนึงถึงจำนวนไฟฟ้าของแต่ละหมู่บ้านว่ามีผลกระทบอย่างไร ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการให้ทางกองช่างได้มีการติดตามอยู่ ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ โดยจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการโดยด่วนได้ หากจะดำเนินการได้ก็เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อน แต่การแก้ไขเฉพาะหน้าตรงนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรา แม้แต่การต่อพ่วงหม้อไฟฟ้าโดยไฟฟ้าไม่ทราบถือว่ามีความผิดฐานลักทรัพย์ มีการดำเนินคดีอยู่หลายคดีแล้วในเขตพื้นที่อื่น บางที่มีการพ่วงไฟฟ้าจากหม้อแปลงแม้จะเป็นหม้อแปลงของบ้านตัวเองก็ถือว่ามีความผิด โดยไม่ว่าจะผ่านมิเตอร์ก็ถือว่าเป็นการขโมยไฟฟ้าไปใช้ส่วนตัว ในช่วงนี้ก็เหมือนกันหากมีการดำเนินการโดยผลการ ทางการไฟฟ้าจะมีการสั่งรื้อถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ดังนั้นกระจกก็ขอเรียนก็อยากจะมีการดำเนินการที่ถูกต้อง และถูกระเบียบ ก็อยากจะให้ทุกท่านแจ้งให้กับทางชาวบ้านได้รับทราบด้วย ถ้าจุดไหนเป็นจุดที่มีความเร่งด่วนจริง ๆ อยากให้ในส่วนของท่านประชาชนถ้าหากอยากมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจากไฟฟ้าบ้านของตนเองไปก่อน



แต่ถ้ามีการตอบรับจากการไฟฟ้าทำการรื้อสายไฟฟ้าก่อนก็ได้ กระทบขอนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ กระทบก็ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่า จะติดตั้งได้ในวันไหน ตรงนี้ก็คงจะอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการกำหนดในส่วนของแผนงานหรือแบบที่จะสามารถดำเนินการได้ ทาง อบต.ป่าก่อดำ เขียนแบบแปลนติดตั้งในจุดที่เราได้มีการสำรวจไปแล้วงบประมาณไม่เชื่อว่า จะมีการดำเนินการได้ กระทบก็คงจะนำเรียนไว้เพียงเท่านี้ ถ้าทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาว ก็คงจะแจ้งให้ทางสมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบพระคุณครับ

ประธานสภาฯ

- ต่อไปเรื่องของขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓

นายก อบต.

- ตรงนี้ กระทบขออนุญาตนำเรียนให้กับทุกท่าน แต่ในส่วนของรายละเอียดให้ทางนักจัดเก็บรายได้เป็นผู้แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป เกี่ยวกับเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านเป็นแผนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓ ซึ่งตอนนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์แล้ว ในส่วนของการดำเนินการทำหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

\*\*\*รายละเอียดตามเอกสารแนบ\*\*\*

- นายก อบต. - ในส่วนของรายละเอียดให้ทางนักจัดเก็บรายได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่อไป
- นักจัดเก็บรายได้ - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 ตอนนี้งานจัดเก็บรายได้ขอแจ้งเกี่ยวกับกำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 จากเดือนเมษายนเป็นเดือนสิงหาคม แต่ระหว่างนี้งานจัดเก็บรายได้ก็ได้้นำเอกสาร  
 โฉนดสิ่งปลูกสร้าง ในการคำนวณถ้าเป็นการเกษตรปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าว ปลูก  
 ไม้ยืนต้นลดหย่อน ๓ ปี แต่ก็ยังคงควบกับกฎหมายลูกต่าง ๆ อยู่ว่าจะเป็นไปได้ใน  
 ลักษณะไหนเพราะว่ากฎหมายลูกก็ยังไม่หมด ตอนนี้ได้มีการแจ้งไปรอบแรกก็คือผู้ที่  
 เข้าข่ายการชำระภาษี แต่ในการขยายระยะเวลาก็อยากจะแจ้งให้ทุกฝ่ายทั้งที่ได้มี  
 การชำระภาษีและไม่ได้ชำระภาษี แต่งานจัดเก็บก็จะพยายามดำเนินการให้แล้วเสร็จ
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมหรือไม่  
 เพราะทางเจ้าหน้าที่ได้มาอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดในที่ประชุมแล้ว หัวข้อถัดไป  
 เชิญท่านสมบัติ รัตเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ ๖
- ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนผู้เข้าร่วม  
 ประชุมทุกท่าน กระผมนายสมบัติ รัตเร็ว ส.อบต.หมู่ที่ ๖ กระผมขอแจ้งขอแก้ไข  
 และหารือในที่ประชุมเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขุดบ่อน้ำ บ้านสันหนองล้อม หมู่  
 ที่ ๖ ทาง อบต.ปากอ่า ได้ไปขุดบ่อน้ำที่ทำการสูบขึ้นถึงประปาบริเวณสระหนอง  
 กวาง ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ตอนนี้กระผมอยากจะขอแก้ไขคือทำ  
 การย้ายซึมเมอร์สตรงจุดน้ำลึก เพราะซึมเมอร์สตอนนี้แฉวนแล้วที่ทำการขุดบ่อไป  
 แล้ว ตอนนี้ซึมเมอร์สลอยขึ้นเหนือน้ำ เกี่ยวกับความลึกของบ่อก็ถือว่ามีความลึก  
 พอสมควร แต่ตอนนี้อยากจะย้ายซึมเมอร์สมายังจุดน้ำลึกหรือทำการย้ายท่อ  
 เพื่อที่จะให้น้ำเพียงพอ และวางท่อกรองเพราะตอนนี้ระดับน้ำสระหนองกวางสูงกว่า  
 บ่อส่งน้ำมากกว่า ๒ ศอก กระผมก็อยากหารือกับทางที่ประชุมในวันนี้
- ประธานสภาฯ - ในหัวข้อนี้เป็นการหารือก็ขอเชิญทางท่านนายก
- นายก อบต. - เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุม ในเรื่องนี้เบื้องต้นที่ได้  
 ทำการขุดลอกบ่อกักเก็บน้ำของระบบประปาผิวดินของหมู่ที่ ๖ ซึ่งในวันนั้นได้มีการ  
 ดำเนินการขุดลงไปจากเดิมโดยนำเศษหญ้า เศษดิน ขุดลงไปเกือบ ๒ เมตร ในส่วน  
 ของปริมาณน้ำก็เพิ่มมากขึ้นการกักเก็บน้ำก็มากกว่าเดิม แต่ปรากฏว่าบ่อเก่ายังอยู่ที่  
 เดิมเกี่ยวกับระดับน้ำ ซึ่งจะให้สูงกว่าดินที่ทำการขุดลอกไป ดังนั้น ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ก็  
 นำเรียนเมื่อสักครู่ก็มีความเข้าใจว่าจะทำการย้ายลงมาจุดที่น้ำลึกกว่าเดิมตรงนี้ก็คง  
 จะมีการหารือในส่วนของทางปลัดและทางกองช่าง ว่าในส่วนของตรงนี้จะมีการ  
 ดำเนินการเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างไร ซึ่งในวันนั้นทางกองช่างก็ได้  
 มีการแนะนำว่านำน้ำในสระมาเติม โดยการปล่อยจากสระมาโดยตรงน้ำไม่สะอาด  
 เพราะมีทั้งกลิ่นคาวปลาและทางชาวบ้านได้แจ้งว่าน้ำทำให้มีอาการคัน ต้องมีการ  
 ผ่านระบบของการกรองน้ำในส่วนของทางดำเนินการตรงนี้ก็ต่อมาก็คืออีกเรื่องว่าจะมี

การดำเนินการอย่างไร ต้องดูในส่วนของระบบเกี่ยวกับการกรองน้ำ เพราะตรงนี้จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประปามาดูด้วยเพื่อจะแก้ไขทั้งหมดว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร กระทบได้มีการสั่งการในส่วนของแผนให้มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบประปาของหมู่ที่ ๖ แต่ก็ไม่มีในแผน แต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรและมีการสั่งการไปเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการประชุมก็ต้องไปดูอีกครั้ง ในส่วนของระบบประปาของหมู่ที่ ๖ เป็นระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ งบประมาณ ๓ ล้านบาทบาท โดยระบบของตัวเดิมถ้ามีการปรับปรุงในส่วนของระบบกรองหรือส่วนที่ติดขัดอยู่ น่าจะมีการใช้การได้อยู่ก็คงไม่ต้องการดำเนินการก่อสร้างใหม่ การดำเนินการก่อสร้างใหม่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในส่วนของ การเกินศักยภาพหากดำเนินการอาจเกิดความล่าช้า ถ้าได้งบประมาณจากกรม แต่สิ่งที่เราควรต้องมีการปรับปรุง และต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม หรือว่ามีการปรับปรุงไม่ต่างจากเดิม แต่ต้องมีการปรับปรุงตรงกักเก็บน้ำก็ได้มีการดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ปริมาณน้ำก็ยังคงมีเพียงพออยู่แต่เพียงแต่ว่าท่อน้ำเดิมอยู่สูง แต่ถ้าหากย้ายไปอยู่ที่ต่ำก็น่าจะดีขึ้น ถ้าอย่างไรทาง อบต. ได้มีการสอบถามจะขอ งบประมาณหรือจะมีการดำเนินการอย่างไร

- ส.อบต. หมู่ที่ ๖ - ถ้ามี งบประมาณช่วยเหลือก็อยากจะขอของงบประมาณ
- นายก อบต - อยากสอบถามถามทางท่านปลัด ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าทำการจะซื้อท่อหรือว่าเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือไม่ถือว่าเป็นวัสดุตรงนี้และเป็นอำนาจของใคร
- หัวหน้าสำนักปลัด - ตรงนี้ต้องใช้ในงบค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในงบลงทุน
- นายก อบต. - กระทบไว้ในส่วนของของหมู่บ้านตรงนี้เราจะคงใช้งบประมาณไม่มาก ดำเนินการซื้อท่อและเปลี่ยนท่อ ในส่วนของการย้ายต้องใช้รถเครนในการช่วยยก ก็คงจะมองในภาพรวมมากกว่าหลังจากประชุมสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการสั่งการในส่วนของ กองช่างไปดูในส่วนของระบบประปาทั้งหมดว่าถ้าสามารถปรับปรุงเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จะต้องใช้งบประมาณเท่าไรหรือจะต้องมีการเปลี่ยนวัสดุอะไรบ้างน่าจะใช้ตรงนี้ดีกว่า แต่เบื้องต้นถ้ามีการย้ายท่อน่าจะไม่เกินกำลังใน ส่วนของหมู่บ้าน ในส่วนของการใช้ท่อระบายน้ำก็คงไม่เกิน ๑๐ กว่าลูก ถ้าในส่วนของ งบประมาณที่เหลือจากตรงนี้ ถ้าหากสามารถดำเนินการได้ก็แจ้งได้ และสามารถ ดำเนินการได้หรือไม่
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก ในเรื่องของจำนวนการสามารถดำเนินการได้ ก็ต้องมาดูที่แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ถ้าหากไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและใน ข้อบัญญัติ ในการดำเนินการนี้ถือว่าเป็นการซ่อมแซมครุภัณฑ์ แต่บางอย่างก็ขอนำ เรียนท่านในระบบประปาเป็นของท้องถิ่น แต่บริหารโดยหมู่บ้านในการดำเนินการ ของท่านต้องคำนึงถึงงบประมาณของหมู่บ้านท่านเป็นลำดับแรกในการบริหาร จัดการ แต่ตอนนี้เรายังขาดการรายงาน เพราะประปาทุกตัวต้องมีการรายงานต่อ ช่างและทาง อบต. ทุกเดือน มีการรายงานหน้าสมุดบัญชีการดูแลของกองช่าง

เหมือนกัน ไม่ค่อยมีการควบคุมด้วย ระบบประปาและต้องมีการวางแผนและทำความเข้าใจเรื่องประปาใหม่ ไม่ใช่เพียงแคดูแลในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเสียหายทางหมู่บ้านก็จะเข้ามาปรึกษากับ อบต. ตรงนี้คือสิ่งที่กระผมเห็นมาตลอดและต้องมีการปรับปรุงเรื่องระบบประปา เพราะขาดการดูแลทำให้ระบบการบริหารเรื่องประปาไม่ลงตัว ทำให้เสียระบบระบบน้ำก็เสียและในการบริหารเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเงิน ไม่ทราบว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร ไม่ทราบว่าจำนวนงบประมาณที่ได้หายไปอยู่ในส่วนไหน เมื่อได้กำไรก็นำเงินไปใช้ในส่วนเกินแต่เมื่อระบบประปาเสียก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้เพราะไม่มีเงิน จะยกตัวอย่างบ้านสันปูเลยตำบลบัวสลีมีการพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารเงินบริหารประปาว่าอย่ามีการนำเงินไปบริหารด้านนอกระบบ ในช่วงที่มีกำไรจากการบริหารจัดการเก็บของประปา และสุดท้ายเงินหมดก็ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมประปาได้ และมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเช่าที่พัสดูต้องมีการบริหารงบประมาณ ๗-๘ หมื่นบาท แต่ในพื้นที่ของเราประปาถึงกรองไส้กรองการบำรุงรักษาขอให้ดูแลรักษาด้วย และใช้เงินของท่านในการบริหารประปาก่อนที่จะมาปรึกษาหรือเข้ามาหาทาง อบต. เพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ถือว่าผิดและเกินศักยภาพเกินความสามารถ และทาง อบต. จะตอบคำถามอย่างไร ท้องถิ่นจะมีการตอบคำถามอย่างไร ในเมื่อว่าคุณได้รายได้ของตนเองเพราะไม่ได้บริหารจัดการโดย อบต. ถ้าทาง อบต. เป็นคนจัดเก็บหรือเชิงพาณิชย์มีรายได้จากการบริหารจัดการประปาตรงนี้ ก็ว่าไปอย่างแต่ตอนนี้ต้องมีการบริหารจัดการเงินของหมู่บ้านถ้าเป็นความเดือดร้อนถึงที่สุด ถึงจะทำคำร้องขึ้นมายัง อบต. ในส่วนของกรณีของหมู่ที่ ๖ มีแต่น้ำก็ไม่สะอาดการบริหารไม่มีกำไร กรรมการไม่ดูแลและเลยและสุดท้ายก็ต้องมาหารื้อกับทาง อบต. บางครั้งเป็นเรื่องฉุกเฉินแผนบางที่ไม่ได้บรรจุไว้ ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นความลำบากที่ทางผู้บริหารต้องมาตอบคำถามและต้องมีการแก้ไขปัญหาให้ทุกครั้ง ก็อยากให้มองตรงนี้และมองถึงอนาคต ประปาหากไม่มีการบริหารที่ดีก็ถือว่าเป็นอัมพาต เพราะอายุของประปาไม่มากบางที่ไม่ยอมเปลี่ยนไส้กรอง ตรงนี้คือมุมมองในภาพรวมในการเปลี่ยนไม่ได้ใช้งบประมาณมาก ก็อยากให้ทุกท่าน ไปดูแลเรื่องระบบของประปาให้ดีถ้าหากสนครบทุกสายก็ต้องมาดูในส่วนของประปา หมู่ที่ ๖ ต้องไปดูเกี่ยวกับงบประมาณว่ามีหรือไม่ และปรึกษาทางช่างสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทางช่างก็ต้องลงพื้นที่ตัวเรื่องระบบประปาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ทั้งหมดทุกโครงการมาจากแผนในการดำเนินการก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง และไม่ต้องขอทางสภาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ในการดำเนินการต้องดูจากแผนเป็นหลัก ก็อยากให้ท่านแก้ไขปัญหาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรื่องใดที่เกิดความสามารถค่อยทำการหารือกัน บางอย่างที่เราแก้ไขได้หรือมีความสามารถสามารถบริหารภายในหมู่บ้านได้ ไม่ต้องนำเข้าระบบทั้งหมดต้องมีการบริหารจัดการโดยมีมติของหมู่บ้าน ถ้ามีค่าใช้จ่ายและต้องใช้จ่ายจำนวนเท่าไรก็ชี้แจงให้กับหมู่บ้านทราบ การแก้ไขปัญหาจุดนี้ในการใช้งบประมาณคงไม่เกินจำนวนตรงนี้ก็ขอฝาก

ประธานสภาฯ

- ความจริงสระน้ำของหมู่ ๖ มีใช้ปริมาณมาก ตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ที่การบริหารจัดการ

ปลัด อบต.

- กระทบขออนุญาตเพิ่มเติมลำดับแรกในการแก้ไขปัญหาหนองน้ำของท่านทำให้มีกลิ่นคาว เพราะท่านปล่อยปลาในสระต้องทำการล้างบ่อตอนนี้ก็ถือว่าต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- กระทบขอเพิ่มเติมในส่วนเรื่องของการประปาได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับระบบประปา กระทบก็นึกถึงการจัดการของหมู่บ้านตนเอง ตอนนี้คณะกรรมการประปาไม่ได้มีการอบรมและมีการเปลี่ยนคณะกรรมการทำให้ไม่มีความรู้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาและเมื่อการดำเนินการไปเรื่อย ๆ ก็เกิดปัญหาน้ำประปาเกิดการอุดตัน ตรงนี้ก็ไม่มีการแก้ไข เพราะไม่รู้เกี่ยวกับระบบประปาคณะกรรมการก็ทำการมัดมือชกอย่างเดียว ตอนสุดท้ายมาระบบอาจถึงขั้นเสียจนใช้ไม่ได้ ก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนกระทบอยากจะให้ทาง อบต. นำคณะกรรมการประปามาอบรมให้ความรู้กับทางคณะกรรมการ เพื่อจะแก้ไขปัญหาระยะสั้นได้ไม่ต้องถึงขั้นระบบประปาเสียหาย การรายงานการจัดเก็บรายได้ประปาเมื่อก่อนมีการจัดทำรายงาน แต่ตอนนี้สูญหายไปแสดงว่าในส่วนของการดำเนินการมีความเพิกเฉย ไม่มีการติดตามแต่ถ้ามีการติดตามอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความกระตือรือร้น และมีการจัดอบรมให้ความรู้และมีการเล่าสู่กันฟังว่าปัญหาแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันในตัวของบ้านหมู่ที่ ๔ ในวันนี้ผมได้มีการเปิดน้ำใช้ปรากฏว่าน้ำมีสีแดงขุ่น และมีการตกตะกอนบางครั้งระบบประปาก็มีแต่ลมไม่มีน้ำออกมา ในการซ่อมแซมหมู่บ้านของกระทบก็มีปัญหาทำการปิดระบบประปาไป ๑ เดือน กระทบก็ไม่ทราบว่ามีการปิดระบบประปาทาง ส.อบต.จำรอง โนป็น ได้มีการประสานทางกระทบว่ามีการปิดระบบประปา สาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้น กระทบได้มาคุยเกี่ยวกับระบบพบปัญหาไฟรั่ว แต่ก็ยังมีสายไฟลงดินซึ่งเป็นหน้าฝนเป็นการต่อสายไฟตรงนั้นพอฝนตกโดนน้ำฝนทำให้น้ำขังและเกิดไฟฟ้ารั่ว และทำให้กินไฟทำให้เปลืองค่าไฟเดือนละ ๓-๔ พันบาทต่อเดือน แต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนระบบสายไฟทั้งหมดระบบก็ได้เงินในส่วนของกองทุนเงินล้านมาเปลี่ยนให้ เพราะว่าเงินในส่วนของการบริหารประปาไม่มี ทำให้ขาดทุนมาตลอดแต่ผมขอเบิกในส่วนของกองทุนเงินล้านมา ให้ ก็คือมีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของหมู่ที่ ๔ ในส่วนของหมู่ที่ ๖ การก่อนที่จะมีการแก้ไขปัญหาต้องมาคุยเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการประปาให้ดีกว่าก่อน ตรงนี้ก็เห็นว่าเห็นใจสำหรับหมู่ที่ ๖ บริหารจนเงินหมด ก็อยากได้ความช่วยเหลือก็จริงอยู่กระทบว่าต้องมีการเริ่มต้นใหม่ตามที่ทางท่านปลัดได้แจ้งและมีการรายงานเกี่ยวกับการเงินและการทำรายงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมระบบประปา ให้ทาง อบต. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อมูล การแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตต่อไป ระบบประปาจะเริ่มฟังเพราะถือว่าอายุการใช้งานมีอยู่ ตรงนี้ก็อยากจะฝากต่อไปก็ต้องมีการดำเนินการเป็นระบบมีการบริหารงานที่ดี และมีการรายงานการจัดเก็บรายได้ของประปา และรายงานการซ่อมแซมและต้องมีการให้ความรู้กับคณะกรรมการจากคณะกรรมการที่ผ่านมามีคนเดิมออก เมื่อมีคณะกรรมการท่านใหม่มาแทนแต่ไม่มีความรู้ตรงนี้ก็อยากจะฝากทางผู้บริหารด้วย

- ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับการจัดอบรมในปีไม่ได้มีการดำเนินการโครงการอบรมในปีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีการจัดอบรมในปีถัดไปขอเชิญ ส.อบต.สมบัติ รัตเร็ว
- ส.อบต.หมู่ที่ ๖ - ขอเพิ่มเติมเรื่องของระบบประปาที่มีความจริงตามที่ทางท่านสภิตย์ เสียงแขกได้กล่าวไว้สักครู่ กรรมการประปาได้มีการเปลี่ยนชุดไปเรื่อย ๆ ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริง เพราะช่วงที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ชาวบ้านมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับน้ำไม่เพียงพอ ตอนนี้กระผมและทาง ส.อบต.บุญทรง บุญคำ ปัน ได้มีการแก้ไขแต่ในการสูบน้ำไม่พอใช้ระบบอื่นไม่มีปัญหา ตอนนี้ก็ได้มีการชุดเพื่อเพิ่มความลึกกว่าเดิมแต่ท่อซัมเมอร์สลอยขึ้นเหนือหน้า ถือว่ามีปัญหาแค่ตรงนี้ระบบกรองก็ไม่มีปัญหาเพราะทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว เรื่องปัญหาหินและดินอุดตันก็ถือว่าดีขึ้น การจ่ายน้ำในถังน้ำดีก็ถือว่าดีขึ้นแล้วระบบอื่นก็ไม่มีปัญหาติดปัญหาคือซัมเมอร์สลอยเหนือหน้าทำให้ไม่เพียงพอ
- ประธานสภาฯ - ถ้ามีปัญหาเพิ่มเติมทางหมู่ที่ ๖ ก็ขึ้นมาหารือส่วนตัวกับท่านนายก ท่านปลัดและทางผอ. กองช่าง โดยส่วนตัวอีกครั้ง ขอเชิญท่านนายก
- นายนก อบต. - เมื่อสักครู่โดนพาดพิงกระผมได้มีการแจ้งเกี่ยวกับเหมือนตามที่หลายๆ ท่านมีการหารือว่าพอเกิดปัญหาก็จะมาหารือกับทาง อบต. อย่างเดียว เพื่อให้แก้ไขปัญหาตามที่ท่านสภิตย์ เสียงแขก ได้กล่าวเมื่อสักครู่ไม่ได้มีการติดตาม ถ้าทุกหมู่บ้านมีการบริหารจัดการที่ดีจะมีการรายงานให้กับที่ประชุมหมู่บ้านทราบโดยมีการแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการประปา ปีละ ๑-๒ ครั้ง การบริหารการจัดเก็บรายได้ประปาว่ามีกำไรขาดทุนเท่าไรต้องมีการแจ้งให้ที่ประชุมของหมู่บ้านทราบ แต่ตรงนี้จะมาโทษในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารไม่ใส่ใจไม่สนใจ แต่ตรงนี้เป็นการบริหารจัดการระบบประปาภายในหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านรับไปบริหารจัดการแล้ว ถ้าหากมีปัญหาเพียงเล็กน้อยก็จะมาหารือและปรึกษาทาง อบต. และอีกส่วนหนึ่งในส่วนของการดูแลรักษา ทาง อบต. เพิ่งมีการอบรมเกี่ยวกับคณะกรรมการประปาเมื่อปีที่แล้วตามที่ทางท่านประธานสภาฯแจ้งและมีการสอบถามว่าจะมีการอบรมอีกหรือไม่ ซึ่งแต่ละท่านหารือกันแล้วว่าจะไม่มีการอบรมในปี และถามว่าในแต่ละหมู่บ้านคนที่ต้องการที่จะมาเป็นคณะกรรมการ และบางหมู่บ้านก็ไม่ได้อยากเข้ามาเป็นคณะกรรมการแต่ก็ได้มีการยัดเยียดให้เป็นกรรมการ และแต่ละหมู่บ้านก็ได้มีการเปลี่ยนชุดคณะกรรมการและมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตรงนี้ก็ถือเป็นปัญหาและมีการสิ้นสุด เพราะว่าคณะกรรมการชุดใหม่ไม่ได้มีการอบรม แต่ถามว่าถ้าคนที่มีความรู้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการก็ต้องมีการสอบถามจากทางคณะกรรมการที่เคยอบรม ต้องมีการแลกเปลี่ยนและต้องมีการถ่ายทอดความรู้ อาจจะให้มาอบรมคณะกรรมการเพียงหมู่บ้านเดียวก็ถือว่าไม่ถูกต้อง ในส่วนละเอียดการจัดอบรมต่าง ๆ ก็ต้องมีการกำหนดในข้อบัญญัติเมื่อปีที่ผ่านมา จู่ ๆ จะมีการจัดอบรมก็ถือว่าไม่ถูกต้อง กระผมก็อยากจะฟังในหลาย ๆ หมู่บ้านตอนที่มีการทำไร่ก็ไม่สนใจ แต่พอมีปัญหาหาหา อบต. อย่างเดียวก็ถือว่าไม่ถูกต้อง กระผมขอฝากไว้ว่ากรณี ของหมู่ที่ ๖ ในแผนมีการขอประปาใหม่พอได้ประปาใหม่มาอีกก็จะทิ้งประปา

ตัวเดิมซึ่งงบประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท ก็ถือว่าไม่ถูกต้องหากมีหน่วยงานมาตรวจสอบทำไมมีการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มอีก ๑ จุด จุดเดิมมีปัญหาหรือเสียหายใช้การไม่ได้ ส่วนของตรงนี้จะต้องมีค่าตอบว่ามีเหตุผลใดและมีความจำเป็นอย่างไร และมีอีกหนึ่งประเด็นในส่วนของประปาแต่ละหมู่บ้าน อบต. หรือหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการสนับสนุนไปแล้วและมอบหมายให้ทางหมู่บ้านดูแลรักษาและมีการบริหารจัดการ ถ้าหมู่บ้านไหนบริหารจัดการไม่ดีก็สามารถส่งคืนท้องถิ่นนั้น ๆ ได้ ไม่ได้มีข้อห้ามถ้าหมู่บ้านไม่สามารถบริหารจัดการได้ ให้ทาง อบต. หรือทางเทศบาลมาดูแลและบริหารจัดการก็สามารถทำได้เพราะอะไร แต่ถ้าทาง อบต. ทางท้องถิ่นจะไปบริหารจัดการเลยไม่ได้ต้องมีเหตุผล และมีแผนในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย กระทบก็อยากจะฝากและทำความเข้าใจให้กับทางสมาชิกทุกท่านทราบด้วย แม้แต่เรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างในส่วนของเรื่องประปา ซึ่งในส่วนของประปาถามว่าถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดี ในส่วนของความเดือดร้อนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หากแก้ไขและดำเนินการได้เร็วกว่าบางครั้งมีการร้องขอทางท้องถิ่น บางอย่างไม่มีในแผนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ถ้าหากดำเนินการได้แต่ไม่ถูกระเบียบก็ต้องถูกเรียกเงินคืน เป็นอะไรท้องถิ่นก็ได้โดนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วถ้าดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทางนายก ปลัด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการนั้นก็ติดคุกมาหลายรายแล้ว ดังนั้นในบางที่จะเอาใจชาวบ้านทั้งหมดก็ไม่ได้ ก็ต้องดูในส่วนของระเบียบข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยที่จะสามารถดำเนินการได้ ก็ต้องเข้าใจในส่วนตรงนี้ด้วยครับผมก็จะมีการเพิ่มเติมไว้เพียงเท่านี้

ส.อบต.หมู่ที่ ๔

- เกี่ยวกับการบริหารประปา ถ้าหมู่บ้านมีการบริหารจัดการไม่ได้สามารถมอบให้ทาง อบต. ดำเนินการได้ใช่หรือไม่

นานก อบต.

- ในส่วนตัวของกระทบไม่รับแต่ในส่วนของระเบียบขององค์กรสามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว ถ้าในส่วนหมู่บ้านดำเนินการไม่ได้ไม่ใช่กระทบได้แจ้งกับทุกท่าน ถ้าหมู่บ้านจัดการไม่ได้ส่งคืนให้ทางท่านนายกโดยตรงดูแลตรงนั้นมันไม่ใช่ ตรงนี้จะมีระเบียบในส่วนของกระบวนการ

ประธานสภาฯ

- ขอสรุปถ้าหากหมู่บ้านมีการบริหารจัดการได้ไม่ดีหรือไม่สามารถดำเนินการได้ก็มาทำการหารือกันอีกครั้ง ถ้าหมู่บ้านไหนมีปัญหาไม่สามารถบริหารจัดการเองได้สามารถส่งเคยให้ทาง อบต. รับผิดชอบและดำเนินการบริหารจัดการให้บริหารจัดการไม่ได้ก็ให้ทาง อบต. เป็นผู้บริหารจัดการแทนก็ทำการหารือกัน เกี่ยวกับเรื่องนี้มีการเดินทางผู้นำทางคณะกรรมการประปาหมู่บ้านไหนมีปัญหาจริงๆ ท่านใดเกี่ยวกับเรื่องประปาเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญทาง ส.อบต. หมู่ที่ ๖

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

- กระทบขอขอบคุณ ในวันที่ ๗ และ ๘ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ ทางท่านนายก ท่านปลัด ผอ. กองช่าง ตลอดจนช่างตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มีการดูแลระบบน้ำประปาของหมู่ที่ ๖ เมื่อวันที่ ๗ และ ๘ ที่

ผ่านมาได้มีการนำรถไปดำเนินการให้ กระผมตัวแทนของพี่น้องชาวบ้าน หมู่ที่ ๖ ขอขอบคุณทุกท่าน กระผมขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ดูแลและแก้ไข ปัญหาโดยเร่งด่วนให้กับทางบ้านหมู่ที่ ๖

#### ประธานสภาฯ

- ในส่วนเรื่องอื่น ๆ เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของกระผม พอดีเรื่องที่ผมเพิ่มเติมแผนซึ่งทาง สภาได้มีการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการปรับแผนกระผมได้มีการนำเรียน ท่านนายกและมีการหารือกับท่านนายกเรียบร้อยแล้วมีเรื่องของหมู่ที่ ๒ กับผมได้ เพิ่มเติมในแผน ก็ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้เนื่องจากตอนนี้ซอย ๓ อาจจะถูกปิดเพราะเป็นที่มีเจ้าของและทางชาวบ้านมีความกังวล กลัวว่าจะไม่มี ทางเข้าออกบ้านของตนเอง ซึ่งตอนนี้เจ้าของจะมีการบริจาคที่ดินเพื่อเป็นทางถนน เข้าออกก็ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ โดยให้นำสำเนาโฉนดพร้อมทั้งสำเนาบัตร ประชาชนและเซ็นยินยอมมาเรียบร้อย ตอนนี้กระผมได้มีการส่งเอกสารตามที่ได้รับ คำแนะนำเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังขาดสำเนาประชาคมระดับหมู่บ้าน และหนังสือนำ ของผู้ใหญ่บ้านความยาว ๖๓ เมตร ก็ฝากทางท่านนายกตลอดจนถึงผู้บริหารได้ร่วม พิจารณาด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่เพื่อแก้ไขปัญหาก็จะเกิดขึ้นในอนาคตใน การสัญจร ทุกวันนี้เป็นที่ของเจ้าของที่ได้มีการประสานงานเพื่อทำการหารือและขอ พื้นที่และทางเจ้าของที่ก็ไม่ได้เดินทางมาหารือ ก็เลยฝากทางนายกบรรจุไว้ในแผนใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ ก็ถือว่าเป็นถนนที่ทางเจ้าของที่มีการอุทิศที่ดินให้โดย เจ้าของมีอยู่ทั้งหมด ๔ ไร่ ตอนนี้พร้อมนำสำเนาโฉนดที่ดินมาแล้ว ก็ฝากทาง อบต. ดำเนินการด้วยตามที่ได้ให้คำแนะนำมา ทางหมู่ที่ ๒ ก็จะจัดส่งเอกสารให้ครบ ในวาระอื่น ๆ ก็ครบตามหัวข้อที่ท่านเสนอเข้ามาครบแล้ว ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ ร่วมกันพิจารณาการประชุมในวันนี้ ในนามประธานสภาฯ ขอขอบคุณทุกท่าน ทำหน้าที่สุดท้ายที่สุดก็ขอปิดการประชุม



ประธานกล่าวปิดประชุม  
ที่ประชุมมีมติรับทราบ  
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกประชุม  
(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)  
เลขานุการสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือก อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓  
ได้มีการรับรองในการประชุม  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

คณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง  
(นายสานิต ศรีจุมปา)  
ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) สติชัย เสียงแขก ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นายสติชัย เสียงแขก)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) อรณรงค์ แสนใส ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางอรณรงค์ แสนใส)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เสาวนีย์ คำจ้อย ตรวจแล้วถูกต้อง  
(นางสาวเสาวนีย์ คำจ้อย)  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

